
 

 

125. löggjafarþing 1999–2000.
Þskj. 916  —  602. mál.

Fyrirspurn

til umhverfisráðherra um heftingu sandfoks.

Frá Ísólfi Gylfa Pálmasyni.

1. Hver er reynslan af hækkun Sandvatns á Haukadalsheiði í heftingu sandfoks?
2. Ef reynslan er jákvæð, hvar kemur víðar til greina að ráðast í framkvæmdir sem þessar

til að hefta sandfok?


